

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และมุ่งมั่นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัท และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ตลอดจนช่วยองค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์และขอบเขต

นโยบายฉบับนี้กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลและหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยโครงสร้างและบทบาทความรับผิดชอบ กระบวนการระบุความเสี่ยงต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและรายงาน และการสื่อสารและประสานงานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างและบทบาทความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ และเป็นผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดับกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการปฏิบัติตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับบริษัทย่อย
5. บริษัทย่อย ทุกบริษัทจะต้องนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงาน และแต่งตั้งผู้ประสานงานความเสี่ยง เพื่อประสานงานและดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนด
6. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยการปฏิบัติตามนโยบายแนวทาง และขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk Level) จะถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหาร และได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การทบทวน

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง ควรมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการทบทวนและปรับปรุงนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท